

IELTS (International English Language Testing System) คืออะไร !!!

คือ การวัด/การทดสอบระดับทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

IELTS เป็นรูปแบบการประเมินความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง อ่าน เขียน พูด รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และ คำศัพท์ในการใช้ภาษาที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติสูงสุด โดยมีมหาวิทยาลัย **Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL)**, **บริติชเคานซิล** และ **IDP : IELTS Australia** รวมมือกันจัดทำขึ้น

ปัจจุบันการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆ ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นที่ยอมรับของสถาบัน กองตรวจคนเข้าเมือง และ องค์กรของรัฐบาลอีกหลายแห่งด้วยคะ

ลักษณะของข้อสอบเป็นอย่างไร

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ ผู้สมัครทุกคนจะต้องทดสอบ การฟัง และการพูด เหมือนกัน แต่ในส่วนของการอ่าน และการเขียนจะไม่เหมือนกันโดยแบ่งออกเป็น **2 แบบ** คือ

1. **แบบเชิงวิชาการ (Academic Reading and Writing Modules)** เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยจะประเมินความรู้ความสามารถของผู้สมัครสอบในแบบภาษาเชิงวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น การเจรจาโต้ตอบที่ซับซ้อน การอภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิดนามธรรม และการจัดการข้อมูลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
2. **แบบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป (General Training Reading and Writing Modules)** เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยม, การฝึกงาน หรือ ทำงานในต่างประเทศ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยข้อสอบอาจจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนมากเหมือนกับผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศโดยตรง โดยจะมีการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัครสอบอย่างกว้างๆ

การสอบ การฟัง การอ่าน และการเขียน จะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพัก ระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้นขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด โดยจะกระทำการสอบภายใน 7 วัน ก่อน/หลังการทดสอบในหมวดอื่น ๆ

หมวดการฟัง

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งผู้สอบจะต้องฟังเนื้อเรื่องจากเทป ซึ่งจะเพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ เนื้อเรื่องเหล่านี้ประกอบด้วย การสนทนาและบทพูด รวมทั้งความหลากหลายของการออกเสียง และ สำเนียงท้องถิ่นที่ปะปนกัน ผู้สมัครจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียว แต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถาม และเขียนคำตอบ

หมวดการอ่าน

หมวดการอ่านในเชิงวิชาการ จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที เนื้อเรื่องที่ต้องอ่านมีทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ นำมาจากหนังสือ นิตยสาร บทความ และหนังสือพิมพ์ โดยเนื้อหาจะเขียนให้ผู้อ่านที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในจำนวนนี้น้อยที่สุดจะมีเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะเชิงอภิปราย

หมวดการอ่านในเชิงการฝึกอบรมทั่วไป จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที เช่นกัน โดยเนื้อหาขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อสอบ ซึ่งคาดว่าผู้สมัครสอบจะพบในชีวิตประจำวันในต่างประเทศ เนื้อหาเหล่านี้จะนำมาจากหนังสือพิมพ์ โฆษณา และคู่มือการสอนและหนังสือต่าง ๆ โดยจะทดสอบความสามารถในการทำความเข้าใจ และการใช้ข้อมูลของผู้สมัครสอบ ข้อสอบจะประกอบไปด้วยข้อความยาว ๆ 1 ข้อความซึ่งเนื้อหาจะเป็นในทางอธิบายมากกว่าเชิงอภิปราย

หมวดการเขียน

หมวดการเขียนในเชิงวิชาการ จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที โดยในส่วนแรกผู้สมัครสอบจะต้องเขียนรายงานประมาณ 150 คำ ตามตารางและแผนภาพเพื่อ แสดงความสามารถในการบรรยายและอธิบายข้อมูล ส่วนที่ 2 ผู้สมัครสอบต้องเขียนเรียงความสั้นความยาวประมาณ 250 คำ เพื่อโต้ตอบข้อคิดเห็นหรือปัญหา โดยแสดงความความสามารถในการอภิปรายโต้แย้ง และใช้ลีลาในการเขียนที่เหมาะสม

หมวดการเขียนในเชิงการฝึกอบรมทั่วไป จะใช้เวลาประมาณ 60 นาทีเช่นกัน โดยในส่วนแรกผู้สมัครจะต้องเขียนจดหมายความยาวประมาณ 150 คำ โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล หรือการอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ในส่วนที่ 2 จะเป็นการเขียนเรียงความสั้น ความยาวประมาณ 250 คำ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือตอบปัญหาที่ให้อำนาจ ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องแสดงความคิดเห็นของตนเอง และท้าทายความคิดเห็นอื่น ๆ โดยถ่ายทอดความรู้สึกและลีลาในการเขียนที่เหมาะสม

หมวดการพูด

สำหรับหมวดการฟังนั้นทั้ง 2 แบบ จะใช้เวลา 11-14 นาที โดยรูปแบบการทดสอบการพูดจะเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยผู้สมัครจะได้รับการประเมินในส่วนของการใช้ภาษาเพื่อตอบคำถามสั้นๆ พูดเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย และสามารถโต้ตอบกับผู้สัมภาษณ์ได้ด้วยดี

เอกสารที่ใช้ในการสอบ

1. IELTS Application form ซึ่งสามารถdownloadได้ที่ www.britishcouncil.org/th/
2. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

สามารถสมัครสอบได้ที่ไหนบ้าง

สามารถสมัครลงทะเบียนสอบได้ที่ **บริติชเคานซิลทุกสาขา** โดยศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็มเสียค่าสมัครทดสอบ **5,500 บาท** โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัครล่วงหน้าก่อนวันสอบและไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนหรือขอเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใดๆได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้งถัดไปหรือขอรับค่าธรรมเนียมสอบคืนได้ส่วนหนึ่ง โดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย โรงพยาบาลรัฐบาล และต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

บริติช เคานซิล สยามสแควร์ โทรศัพท์: 66-2652-5480-9

บริติช เคานซิล ปิ่นเกล้า โทรศัพท์: 66-2884-9944-6 ต่อ 101, 102

บริติช เคานซิล ลาดพร้าว โทรศัพท์: 66-2937-1037-9 ต่อ 0

บริติช เคานซิล เชียงใหม่โทรศัพท์: 66-5324-2103

สถานที่สอบ

สำหรับที่กรุงเทพ IELTS จะดำเนินการจัดสอบที่โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ชั้นเอ็ม ทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยจะจัดสอบในวันเสาร์ของทุกเดือน ๆ ละ 3 ครั้ง โดยสามารถเช็คครายละเอียดได้ที่บริติชเคานซิลทุกสาขา

ระดับคะแนน

ผลการสอบ IELTS จะประกาศลงในใบรายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยรายงานผลเป็นความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวม และ ความสามารถในแต่ละทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด

ผู้สอบสามารถขอรับผลการสอบได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งผลการสอบจะออกในวันศุกร์ที่สองตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกาเป็นต้นไป หรือ 13 วันหลังจากการสอบ โดยสามารถขอรับได้จนถึงวันจันทร์ หรือรอรับผลการสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษซึ่งจะจัดส่งออกไปในวันอังคาร (17 วันหลังจากการสอบ)

ผลคะแนนแบ่งออกเป็น 9 ระดับ

ผลระดับคะแนน	ความสามารถในการใช้ภาษา
ระดับ 9 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ)	สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีเข้าใจในภาษาดีเยี่ยม
ระดับ 8 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมาก)	สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างบางครั้งคราวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี
ระดับ 7 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดี)	สามารถใช้ภาษาได้ดีแต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดี และเข้าใจในการให้เหตุผลได้ดี
ระดับ 6 (มีความสามารถในระดับใช้งานได้)	มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
ระดับ 5 (สามารถใช้ภาษาในระดับปานกลาง)	มีความสามารถในการใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆ แต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้ดี
ระดับ 4 (มีความสามารถในการสื่อสารจำกัด)	มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
ระดับ 3 (มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จำกัดมาก)	รู้และเข้าใจความหมายกว้างๆในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดชะงักในการสื่อสารบ่อย
ระดับ 2 (ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้)	ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำๆเฉพาะคำศัพท์สั้นๆที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียน
ระดับ 1 (ใช้ภาษาไม่ได้เลย)	ไม่สามารถใช้ภาษาได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

TOEFL

(Test of English as a Foreign Language)

คือ แบบทดสอบความสามารถเพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจำชาติ โดยเป็นการสอบแบบมาตรฐาน ที่วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางของการเรียนการสอน โดยมีจัดการสอบเป็นแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ (แบบอเมริกา) ปัจจุบันการสอบได้เปลี่ยนไปทั้งรูปแบบการสอบ การคิดคะแนน และวิธีการสอบ สำหรับการสอบนั้นน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าการสอบระบบใหม่นั้นค่อนข้างยากกว่าเดิมเพราะการสอบในแบบเดิมนั้นก็สุดจะหินอยู่แล้วสำหรับบางคนคะ

การสอบ TOEFL ในอดีตประกอบด้วย 2 แบบ คือ การสอบแบบที่ใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper - Based Testing: PBT) และการสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำข้อสอบ (Computer - Based Testing: CBT) กระทั่งปี 2005 ได้เปลี่ยนแปลงการสอบให้สอบผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet - Based Testing : IBT) โดยเลิกใช้การสอบทั้ง 2 แบบไปเรื่อยๆ จนกว่าการสอบผ่านอินเทอร์เน็ตจะแพร่หลายมากขึ้นและยกเลิกไปในที่สุด

ในประเทศไทยมีการสอบแบบระบบ IBT แล้วใน **กรุงเทพ ลาดกระบัง หาดใหญ่ นครปฐม** ส่วนที่อื่นๆยังใช้ระบบ PBT อยู่คาดว่าจะเปลี่ยนไปใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสอบทั้งหมดภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนระบบมาเป็นการสอบในระบบใหม่นั้น เพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่า การสอบ TOEFL จะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อลบบจุดบอดบางส่วนของเด็กต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาการสอบ TOEFL สำหรับทั่วโลก โดย ETS (Education Testing Service) ต้นสังกัดของการจัดการสอบ ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดสอบ TOEFLระบบใหม่ดังนี้

การสอบแบบ IBT เป็นการสอบทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เป็นการสอบที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในการสอบ โดยการสอบในแต่ละส่วนจะเชื่อมโยงกันทั้งหมด ผู้สอบต้องตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดทั้งหมด เพราะหมายความว่าเราเราจะตอบ พูด หรือเขียนไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังตั้งแต่แรก

การสอบแบบใหม่ช่วยลดข้อด้อยของนักศึกษาต่างชาติบางคนที่ได้คะแนนสอบดีแต่ไม่สามารถสื่อสารนำเสนองานผ่านการพูดจาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างที่ควรเป็น การสอบครั้งใหม่จึงเหมือนการจำลองการเข้าไปศึกษาจริงในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้พูดถึงบทเรียนต่างๆและการให้ที่บ้านเพื่อให้ทำรายงานและนำเสนอต่อหน้าอาจารย์ เรียกว่าการสอนในระบบใหม่นี้ไม่ได้ใช้เพียงทักษะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นในการสอบแต่ละส่วนแต่การสอบในแต่ละส่วนในส่วนต้องใช้ทักษะอื่นด้วย เช่น การสอบเขียน ต้องฟังสิ่งที่เขาพูด หรือสิ่งที่เขาให้มาตั้งแต่เริ่มสอบจนเข้าใจเสียก่อนที่จะเขียนตอบได้ไม่ใช่ให้เขียนตามโจทย์ที่ให้มาแบบ **Essay** ในแบบเดิมอีก ซึ่งระบบใหม่ทำให้รับรู้ถึงทักษะทางภาษาอังกฤษของแต่ละคนอย่างแท้จริง

ในส่วนข้อดีในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการสอบ อาทิ ความสะดวกในการสอบเพราะศูนย์สอบเพิ่มขึ้น ส่วนการสอบ Speaking จะส่งถึงศูนย์ใหญ่ที่อเมริกาได้ทันทีซึ่งหมายถึงการประเมินผลคะแนนจะสะดวกรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด รวมถึง การสมัครสอบ และการรับผลคะแนนแบบออนไลน์นั้นง่ายดายมากขึ้น

สำหรับการสอบ **TOEFL แบบ IBT** จะใช้เวลาสอบประมาณ **4 ชั่วโมง** โดยเน้นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ เพื่อใช้ความรู้ทางภาษาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยแบ่งเนื้อหาเป็น **4 ทักษะ** ดังนี้

Reading

เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจของการอ่านในเชิงวิชาการของผู้สอบ โดยผู้สอบต้องตอบคำถามจากบทความ 3 บทความ ในแต่ละบทความจะต้องตอบคำถาม 12-15 ข้อ ส่วนนี้ต้องทำข้อสอบรวม 39ข้อใช้เวลา 60 นาที ระดับคะแนนจะอยู่ที่ 0-30คะแนน

Listening

เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ผู้สอบต้องฟังบทสนทนาในประเด็นทั่วไป 2 เรื่อง และ สถานการณ์จำลองในห้องเรียน 4 เรื่อง ต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินแต่ละบทสนทนา และเรื่องที่ได้ฟัง โดยส่วนนี้ต้องทำข้อสอบ 35 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที ระดับคะแนนจะอยู่ที่ 0-30 คะแนนข้อสอบแบ่งเป็น

1. Academic Lecture 4 เรื่อง/24 ข้อ
2. Campus Conversation 2 เรื่อง/10 ข้อ

นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบไปจากเดิมบ้าง เช่น มีการนำสำเนียงอื่นที่ไม่ใช่สำเนียง American มาทดสอบด้วย

Writing

เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการเขียนในเชิงวิชาการ โดยผู้สอบต้องแสดงความสามารถในการใช้ภาษา และการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาความคิดในประเด็นที่ได้อ่านจากข้อสอบ 2 ข้อ ใช้เวลา 55 นาที ระดับคะแนนจะอยู่ที่ 0-30 คะแนนข้อสอบแบ่งเป็น

คำถามที่ 1

ผู้สอบจะได้อ่านบทความทางวิชาการในเวลาประมาณ 3 นาที และฟังการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้อ่าน จากนั้นผู้สอบต้องสรุปบรรยาย หรือแสดงทรรศนะจากสิ่งที่ได้อ่าน และฟัง โดยต้องเขียน 150-220 คำในเวลา 25 นาที

คำถามที่ 2

ผู้สอบจะได้อ่านประโยคสั้นๆ และตอบคำถามโดยการบรรยาย หรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลจากสิ่งที่ ได้อ่าน โดยต้องเขียนอย่างน้อย 300 คำ ในเวลา 30 นาที

Speaking

เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการพูดภาษาอังกฤษเนื้อหาเชิงวิชาการ ผู้สอบต้องตอบคำถามด้วยการพูด รวม 6 ข้อ หลังจากอ่านบทความ และการฟังบรรยายในแต่ละประเด็นข้อสอบใช้เวลา 20 นาที ระดับ คะแนนจะอยู่ที่ 0-30 คะแนนข้อสอบ โดยแบ่งประเภทของคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 และ 2

เป็นเรื่องราวที่ผู้สอบคุ้นเคย อาจเป็นประสบการณ์ หรือทัศนส่วนตัว มีเวลาในการเตรียม ตอบคำถาม 15 วินาที และมีเวลาดตอบคำถาม 45 วินาทีในแต่ละข้อ

คำถามที่ 3 และ 4

ผู้สอบจะได้อ่านข้อความสั้นๆ ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จากนั้นจะได้ฟังบทสนทนา หรือการบรรยาย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นๆ ผู้สอบต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้อ่าน และฟัง โดยวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้มา และตอบคำถามที่เหมาะสม มีเวลาเตรียมตอบคำถาม 30 วินาที และตอบคำถาม 60 วินาทีในแต่ละข้อ

คำถามที่ 5 และ 6

ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ หรือฟังบรรยายทางวิชาการ ผู้สอบต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน และฟัง โดยการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลที่ได้อ่าน และตอบคำถามที่เหมาะสม มีเวลาเตรียมตัวตอบคำถาม 20 วินาที และมีเวลาดตอบคำถาม 60 วินาทีในแต่ละข้อ

วันเวลาและอัตราค่าสมัครสอบ

ศูนย์สอบ TOEFL แบบ computer-based test มีการสอบทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตลอดทั้งปี รอบเช้า: เริ่มสอบเวลา 9.00 น. รอบบ่าย: เริ่มสอบ เวลา 13.00 น.สามารถสอบได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น แต่จะลงสอบทั้งหมดกี่ครั้งก็ได้ ไม่มีจำกัด โดยผลสอบ TOEFL มีอายุใช้ได้ 2 ปี ปัจจุบันในประเทศไทยมีอยู่เพียงที่เดียวคือ

Institute of International Education - Southeast Asia (IIE)

6th Floor, Maneeya Center North 518/3 Ploenchit Road
Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2652-0653-4

อัตราค่าสมัครสอบ TOEFL iBT

ค่าสมัครสอบ US\$ 140 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าบริการ US\$ 30 ดอลลาร์สหรัฐ

หลักฐานที่จะต้องนำไปในวันสอบ

- บัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการ ที่มีรูปถ่ายของผู้สอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่
- เบอรฺยืนยันการสมัคร ที่ได้รับเมื่อมีการนัดเวลาสอบ
- ชื่อสถาบันการศึกษาและคณะที่ต้องการจัดส่งรายงานผลการสอบไปให้ โดยที่ทางศูนย์สอบ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับcode lists ให้เลือก (ถ้ามี)
- CBT Voucher (ถ้ามี)

คำแนะนำ

1. การเขียนชื่อ - นามสกุล ต้องสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษให้เหมือนกับในหลักฐานแสดงตัว โดยที่ใช้นามสกุลขึ้นต้นก่อน ตามด้วยชื่อจริง และจะต้องสะกดตามนี้ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดลงบนใบสมัครเมื่อต้องการเขียนจดหมาย ส่ง แฟกซ์ ส่งอี-เมลล์ หรือการติดต่อกับ ETS ซึ่งเป็นผู้จัดสอบ
2. โดยปรกติแล้วสถานที่จัดสอบจะเต็มอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรที่จะเตรียมส่งใบสมัครสอบพร้อมกับการชำระค่าสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนถึงวัน Deadline และควรจะใช้ใบสมัครสอบที่ทาง ETS จัดเตรียมไว้ให้ในคู่มือการสมัคร เพราะจะไม่สามารถไปสมัครสอบที่สนามสอบได้
3. หลังจากทีสมัครสอบไปแล้ว ผู้สอบจะไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระค่าสอบ เพราะจะได้รับบัตรประจำตัวผู้สอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นใบเสร็จรับเงินสำหรับการสอบอยู่แล้ว
4. ควรจะทำการทดสอบ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะมั่นใจได้ว่าคะแนนสอบจะถูกส่งถึงวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ ทันกำหนดปิดรับสมัคร
5. ใบรับสมัครสอบ TOEFL ไม่ใช่ใบสมัครเรียนในสถาบันต่าง ๆ ดังนั้นเราจะต้องส่งใบสมัครต่างหากไปยังสถานศึกษาที่สนใจ
6. คะแนนสอบ ที่มีอายุมากกว่า 2 ปี ทาง ETS ไม่สามารถให้การรับรองได้และจะไม่จัดส่งคะแนนสอบที่มีอายุเกิน 2 ปี ให้แก่สถานศึกษาใดๆ
7. หลักฐานแสดงตัวในวันสอบเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก เมื่อไปถึงสถานที่สอบโปรดแน่ใจว่าไม่ได้ลืมหลักฐานเหล่านั้น ตามที่ระบุไว้บนบัตรประจำตัวสอบ หากไม่มีหลักฐานจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
8. ต้องเตรียมรูปถ่ายที่เห็นหน้าและไหล่ได้ชัดเจนเพื่อที่จะติดรูปไว้ที่บัตรประจำตัวผู้สอบ (Admission Ticket)
9. ไม่ควรจะไปรายงานตัวที่สนามสอบ หลังจากเวลาที่ระบุไว้ ในบัตรสอบ